

# THÁI BÌNH QUYẾT TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, VNPT đã dốc sức triển khai quy hoạch hạ tầng viễn thông trên diện rộng đến khắp địa bàn toàn tỉnh, các xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, sóng di động VinaPhone đã phủ 100% xã, mạng internet băng rộng cáp quang triển khai đến 260/260 xã, phường, thị trấn; mạng truyền số liệu chuyên dùng của VNPT cũng đã được triển khai kết nối 100% cơ quan đảng, nhà nước, chính quyền trên địa bàn tỉnh.



Hệ thống quản lý hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin của VNPT tại Thái Bình.

Ảnh tư liệu

ứng dụng và phát triển CNTT (ICT-index) hàng năm của Thái Bình đều tăng, cụ thể năm 2018 xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố, năm 2019 xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố.

### Thái Bình quyết tâm chuyển đổi số để trở thành tỉnh phát triển

trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2021 - 2026 giữa UBND tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Qua quá trình hợp tác, nhiều giải pháp, công nghệ tiên tiến được VNPT triển khai ở Thái Bình đã mang lại hiệu quả rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. Điển hình là ứng dụng hiệu quả về triển khai các hội nghị trực tuyến cấp tỉnh, cấp huyện trong bối cảnh dịch Covid-19.

Những nỗ lực trong quá trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2020 của VNPT được lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao và tiếp tục tin tưởng lựa chọn VNPT làm đối tác hợp tác triển khai hạ tầng CNTT - VT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2026.

Theo đó, trong việc xây dựng chính quyền điện tử, VNPT cam kết đồng hành cùng Thái Bình triển khai các giải pháp như: Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), các nền tảng dịch vụ công; Dịch vụ hành chính công; trực liên thông văn bản; hệ thống thông tin báo cáo điều hành; nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ CNTT; các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: cơ sở dữ liệu ngành Y tế, Giáo dục, Công Thương, Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông, công chức, viên chức, hộ tịch...; giải pháp số hóa tài liệu, hồ sơ lưu trữ trực tuyến.

Ở lĩnh vực kinh tế số, VNPT mong muốn được hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, khách hàng, tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hệ sinh thái chuyển đổi số doanh nghiệp oneSME của VNPT sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thái Bình tiếp cận các công nghệ mới nhất trong hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng, marketing, quản lý nhân sự, thương mại điện tử...; thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như sản xuất công nghiệp, kinh tế biển, thủy sản, du lịch, nông nghiệp.

Với các lĩnh vực xã hội số, y tế, giáo dục..., VNPT cam kết phối hợp, hỗ trợ chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, phục vụ người dân ngày một tốt hơn, để mỗi người dân đều được hưởng thụ các lợi ích của việc chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Phạm Đức Long cam kết: Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT - VT, VNPT sẽ đồng hành cùng Thái Bình để xây dựng các hạ tầng về công nghệ khác tới từng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, cùng Thái Bình xây dựng chính quyền số, đưa toàn bộ hoạt động của chính quyền lên môi trường số, xây dựng các trung tâm chỉ đạo, điều hành của tỉnh, đồng thời khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo tỉnh Thái Bình, VNPT sẽ tập trung triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên, đẩy mạnh hơn nữa phối hợp xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. VNPT cam kết các giải pháp được thiết kế, cung cấp tại Thái Bình sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ, điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của tỉnh.

(theo nld.com.vn)

# HƠN 1,1 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

chống dịch Covid-19 tại tuyến đầu trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 150 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn và nước uống cho hơn 200 người lao động tại Bắc Giang về cách ly tại khu tập trung của tỉnh với tổng số tiền 17,465 triệu đồng; hỗ trợ 125 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh; hỗ trợ chương trình "Vắc-xin cho công nhân" với tổng số tiền 1,136 tỷ đồng. Tổ chức kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 tại 20 công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động... Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức chăm lo tết đầy đủ cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động trong tháng công nhân.

# 6 THÁNG ĐẦU NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp song nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, các doanh nghiệp trong tỉnh duy trì hoạt động sản xuất và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2021, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã tạo việc làm mới cho 15.900 lao động (đạt 46,2% kế hoạch năm), trong đó tạo việc làm tại địa phương cho 11.840 lao động, làm việc tại tỉnh ngoài 3.200 lao động, làm việc có thời hạn ở nước ngoài 860 lao động. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 2.873 trường hợp.

ANH THƯ

# TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

dân dụng... Huyện cũng chú trọng thu hút các nhà đầu tư vào các dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn như dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi nội cực tại cụm công nghiệp An Ninh, dự án sản xuất các sản phẩm phụ kiện sứ về sinh bằng nhựa nguyên sinh tại khu công nghiệp Tiến Hải, dự án quản lý và khai thác bến xe và bãi đỗ xe Tiến Hải tại xã An Ninh, dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp, dịch vụ ăn uống và khu vui chơi giải trí tại xã Đông Minh... Tổng vốn đầu tư của các dự án 488,4 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, huyện Tiến Hải tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động; tích cực đối thoại với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 9.988 tỷ đồng, tăng 10,7%.

# Thượng úy Nguyễn Văn Khương bắt gọn tên cướp mạnh động

Nghệ tri hô của người dân, Thượng úy Nguyễn Văn Khương, cán bộ Công an phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đã đeo bám rồi khống chế, bắt gọn tên cướp mạnh động.



Thượng úy Nguyễn Văn Khương (người ngồi) cùng lãnh đạo Công an phường Hoàng Diệu xác minh đối tượng trong điện quản lý.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Tiến Đoàn, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi cướp giật. Người truy bắt đối tượng là Thượng úy Nguyễn Văn Khương. Cảm nhận đầu tiên khi gặp Thượng úy Nguyễn Văn Khương là khuôn mặt sáng, ánh nhìn nét cương trực của người chiến sĩ Công an nhân dân. Theo lời kể của Thượng úy Nguyễn Văn Khương, trên đường trở về nhà trưa ngày 2/7, khi đến đường Quang Trung, vợ chồng anh phát hiện một người đi xe máy có hành vi cướp giật túi xách của bà Nguyễn Thị Huyền, 55 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá (thành phố

Thái Bình) đang bán vé số tại vỉa hè, làm bà Huyền ngã ra đường. Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Văn Khương để vợ xuống xe hỗ trợ nạn nhân còn mình đeo bám đối tượng. Anh cho biết, do đúng giờ tan tầm, đường phố rất đông người nên tôi chủ động

đeo bám đối tượng từ đường Quang Trung sang đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Kỳ Đống. Bởi nếu truy đuổi sẽ không an toàn cho người tham gia giao thông cũng như đối tượng. Khi đến cầu hướng đường Kỳ Đống, đối tượng rẽ vào đường đất, tôi

vẫn tiếp tục đeo bám chờ thời cơ thích hợp. Đến cuối đường, đối tượng quay đầu xe lại, nhìn thấy tôi và chốt dạn nên rõ ga lao thẳng vào tôi. Nhưng do chủ động tinh toán phương án từ trước nên tôi đã nhảy ra khỏi xe và dùng tay đẩy xe vào thẳng đối tượng. Sau khi xe đối tượng bị đổ, bằng biện pháp nghiệp vụ tôi đã khống chế và khóa tay đối tượng cùng với sự hỗ trợ của một người dân và gọi điện báo cáo chỉ huy, đội nghiệp vụ Công an thành phố Thái Bình hỗ trợ đưa đối tượng về cơ quan công an. Chia sẻ về cảm nhận khi bắt đối tượng cướp giật, Thượng úy Nguyễn Văn Khương cho rằng việc bắt gọn cướp là công việc bình thường, là trách nhiệm của mỗi người chiến sĩ Công an nhân dân.

Thượng úy Nguyễn Văn Khương sinh năm 1991, bắt đầu từ chiến sĩ công an nghĩa vụ tại Công an tỉnh Thái Bình năm 2010. Trong quá trình rèn luyện, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tố chất tốt nên đã được đơn vị chọn cử đi học Trung cấp Cảnh sát. Sau khi hoàn thành khóa học, năm 2015 anh được phân công công tác tại Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Thái Bình. Tại đây anh đã tham gia xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm, an ninh trật tự trên địa bàn thành

phố. Cách đây hơn 5 năm, tháng 10/2015, Nguyễn Văn Khương đã vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng trộm cướp xe SH.

Trung tá Phạm Văn Chính, Trưởng Công an phường Hoàng Diệu cho biết: Đồng chí Nguyễn Văn Khương được điều động từ Công an thành phố về Công an phường từ tháng 3/2020. Hơn 1 năm công tác tại Công an phường, đồng chí Nguyễn Văn Khương luôn chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật Công an nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khi được phân công nhiệm vụ cảnh sát khu vực, đồng chí đã vận dụng được kinh nghiệm, nghiệp vụ trong quá trình công tác tại Công an thành phố trước đó vào thực tiễn cơ sở, luôn tận tụy, cống hiến trong công việc. Hiện đồng chí Nguyễn Văn Khương đang học đại học tại Hà Nội nhưng đồng chí luôn bám cơ sở, bám đơn vị. Ngoài thời gian học tập, thời gian được nghỉ đồng chí về đơn vị tham gia công việc, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Đồng chí Nguyễn Văn Khương là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi gương về tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

MINH NGUYỆT

# HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân

Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội người cao tuổi thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội người cao tuổi thành phố đã thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác hội, phong trào "Tuổi cao - Giương sáng" đạt được kết quả khá toàn diện. Trong 5 năm đã tổ chức truyền thông về sức khỏe, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, trao tặng thuốc cho 25.000 lượt người cao tuổi; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 19.400 lượt cụ với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; vận động trên 320 triệu đồng hỗ trợ 215 lượt hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, toàn thành phố có 2.670 người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố đề ra mục tiêu tập hợp 95% người cao tuổi trở lên vào Hội; 100% hội cơ sở phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ít nhất 1 lần/năm; 100% phường, xã duy trì, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi với số dư từ 30 triệu đồng trở lên; tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; nâng cao chất lượng phong trào "Tuổi cao - Giương sáng".

Nhân dịp này, 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được tặng giấy khen của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và thành phố.

ĐỨC DÙNG

# Trao tặng sổ tiết kiệm cho 2 con chị Đào Thị Sim ở xã Quỳnh Hoa



Đại diện lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn và công nhân Công ty TNHH Sao Vàng Chi nhánh Thái Bình trao tặng sổ tiết kiệm cho 2 con của chị Đào Thị Sim.

Sáng ngày 4/7, đại diện lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn và công nhân Công ty TNHH Sao Vàng Chi nhánh Thái Bình đã tới thăm, động viên gia đình chị Đào Thị Sim, thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ), đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sao Vàng, nạn nhân trong vụ án giết người xảy ra tại địa phương ngày 28/6.

Đại diện Công đoàn Công ty đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, trao tặng 2 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 70 triệu đồng cho cháu Đ.T.T.Tr (sinh năm 2012) và cháu Đ.T.T.Th (sinh năm 2016) là con của chị Sim. Đây là số tiền được cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty quyên góp ủng hộ 2 cháu.

TRINH CƯỜNG

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

# Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Ngày 29/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú.

Theo Nghị định, người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo ngay thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.

Trường hợp qua kiểm tra, rà soát, cơ quan đăng ký cư trú phát hiện người thuộc trường hợp phải khai báo thông tin về cư trú thì có trách nhiệm hướng dẫn và yêu cầu công dân đó thực hiện việc khai báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú yêu cầu công dân khai



báo thông tin về cư trú, công dân phải có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để thực hiện khai báo.

Cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, xác minh thông tin nhân thân của công dân đã khai báo qua trao đổi, lấy thông tin từ cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc người thân thích khác của công dân; trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, xác minh và cung cấp thông tin.

Trường hợp qua kiểm tra, xác minh mà xác định thông tin công dân đã khai báo là chưa chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú đề nghị công dân đó khai báo lại để kiểm tra, xác minh lại nếu thấy cần thiết. Thời gian kiểm tra, xác minh lại được tính như thời hạn kiểm tra, xác minh lần đầu.

Cũng theo Nghị định, công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm tổ chức cập nhật thông tin về cư trú của công dân đăng ký thường trú,

tạm trú trên địa bàn quản lý vào cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính sửa thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu về cư trú là việc điều chỉnh thông tin của công dân khi có sự thay đổi hoặc có sự sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu.

Việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin về cư trú của công dân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc giải quyết thủ tục hành chính.

Sao lưu dữ liệu về cư trú là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về cư trú để bảo đảm tính nguyên vẹn của dữ liệu cư trú trên hệ thống.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

TÔ HOÀNG (Số Tư pháp)